
	 ข้อความที่ลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
ข้างบนกล่าวถึงว่า	 ประเทศไทยประสบวิกฤติมลพิษ 
ทางอากาศที่รถบัสพลังงานไฟฟ้าจะช่วยลดมลพิษ 
โดยเงินที่รัฐบาลจะใช้ในการซื้อเรือด�าน�้าให้เอาไปซื้อ 
รถบัสแทน	 และข้าศึกที่แท้จริงของประชาชน	 ไม่ได้มา
จากทะเลรอบประเทศ	 แต่มาจากการไร้ปฏิบัติการของ 
ผูม้อี�านาจในการแก้ไขวกิฤตมลพษิทางอากาศ	ข้อความนี้
มาจาก	“ผู้อ่านเขียนมา”	โพสต์แบ๊กของหนังสือพิมพ์ที่มี 
ผูเ้ขยีนมาบ่อย	ๆ 	หนงัสอืพมิพ์ลงพมิพ์บ่อย	ๆ 	และคนอ่าน
หนังสือพิมพ์อ่านบ่อย	ๆ	ด้วย																																																		
	 ความคดิเหน็ว่าประเทศไทยไม่น่ามเีรอืด�าน�า้ปรากฏ
เป็นข่าวเนือง	 ๆ	 ตั้งแต่ข่าวจากระดับสูง	 อย่างรัฐสภา	

เพื่อนทหารเรือเพื่อทหารเรือ

สถาบันการบริหาร	 สถาบันการศึกษา	 สถาบันการเงิน 
การคลังไปจนถึงแม่ค้าขายข้าวแกง	 อันเป็นเหตุผลที ่
สรุปได้ว่า	 อ่าวไทยน�้าต้ึนไม่เหมาะแก่ปฏิบัติการเรือด�าน�้า  
เวลานี้ไม่มีภัยทางทะเลคุกคามประเทศแต่อย่างใด	 
จะเอาเรือด�าน�า้ไปรบกบัใคร	เอาเงนิไปสร้างโรงเรียน	สร้าง 
โรงพยาบาล	 แก ้ป ัญหาภัยแล้ง	 แก ้ป ัญหามลพิษ 
ทางอากาศ	 ฯลฯ	 ตบท้ายว่าเอาเงินท่ีจะซื้อเรือด�าน�้าไป
ใช้อย่างอื่นจะดีกว่า
	 ข่าวจากระดับสูง	 “ไม่เอาเรือด�าน�้า”	 ก็อย่างใน 
บางกอกโพสต์	 ฉบับวันที่	 ๑๐	 มกราคม	 พ.ศ.๒๕๖๓		 
“Opposition	targets	124	billion	-	bath	defence	budget” 
อันเป็นข่าวการเสนองบประมาณทางทหารต่อรัฐสภา	 

พลเรือโท พัน รักษ์แก้ว

Buy buses not subs
               The current air pollution crises in Thailand brought to mind this thought :  
How many electric buses could be purchased with the money being spent by the government 
on submarines ? The real enemy of the people is not coming from the seas surrounding  
the nation but rather from the inaction of those in power to solve the air pollution crises. 
(บางกอกโพสต์ ฉบับวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓)
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เป็นท่ีน่าสังเกตว่ากองทัพเรือได้เงินมากกว่ากองทัพอื่น 
เท่าตัว	 โดยไม่ทราบว่าอภิปรายกันในรัฐสภาอย่างไร 
จึงเป็นเช่นนั้น	 สันนิษฐานว่าอาจเกิดจากวิกฤตการณ	์ 
ร.ศ.๑๑๒	ที่ก�าลังทางเรือฝรั่งเศสปิดอ่าวไทย	และเรือรบ
เป็นยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ราคาแพงก็ได้	 ซ่ึงกองทัพเรือ 
ใช้เงิน	 ๑๒	 ล้าน	 ในการสั่งต่อเรือลาดตระเวน	 ขนาด
ประมาณ	๔,๐๐๐	ตนั	๒	ล�าจากอติาล	ีตัง้ชือ่เรอืเรยีบร้อย 
แล้วว่า	เรือหลวงตากสิน	และ	เรือหลวงนเรศวร	พอเกิด 
สงครามโลกครั้งที่สองท�าให้กองทัพเรืออิตาลีน�าเรือ 
ทัง้สองล�าทีส่ร้างเสรจ็ระหว่างสงครามเข้าประจ�าการไปใช้  
จนได้รับความเสียหายและจมลงทั้งสองล�าในทะเล
เมดิเตอร์เรเนียน
	 เป็นการแน่นอนทีพ่ระราชบญัญัติ	“บ�ารงุก�าลงัทางเรอื	
พ.ศ.๒๔๗๘”	 ก็ดี	 พระราชบัญญัติ	 “บ�ารุงก�าลังกองทัพ 
สยาม	พ.ศ.๒๔๗๙”	กดี็	ต้องได้รบัการอภปิรายจากสมาชกิ 
รัฐสภา	 ซึ่งสมาชิกผู้อภิปรายก็คงมีหลายท่านที่สนับสนุน 
กองทัพเรือ	 จนรัฐสภาสามารถออกพระราชบัญญัต ิ
ได้ในที่สุด	 เหมือนที่ท่านสันติฯ	 อภิปรายการมีเรือด�าน�้า 
ในการเสนองบประมาณทางทหารต่อรัฐสภา	 เมื่อต้นป	ี 
พ.ศ.๒๕๖๓	ดงักล่าวแล้วนัน่เอง	สมาชกิรฐัสภาอย่างท่าน 
สันติฯ	และย้อนไปถึงสมาชิกรัฐสภาป	ีพ.ศ.๒๔๗๘	และ	

มกีารอภปิรายตัดงบประมาณหลายยอดโดยฝ่ายค้าน	ท่ีมี 
ยอดหนึ่งเด่นจากยอดอื่น	คือ	การจัดหาเรือด�าน�้า	๒	ล�า
จากจีน	มูลค่า	๒๒.๕	พันล้านบาท	โดยฝ่ายค้านอภิปราย
ว่า	 “เรือด�าน�้าชั้น	 หยวน	 (Yuan)	 ไม่เหมาะแก่น่านน�้า	 
ไทย	 เพราะเรือด�าน�้าชั้นนี้ปฏิบัติการที่ความลึกน�้า	 
๖๐	เมตร	ในขณะที่อ่าวไทยน�้าลึก	๔๐	-	๕๐	เมตร”	แต่ม ี
นาย	 Santi	 Kiranant	 แห่งพรรครัฐบาลช้ีแจงว่า	 
“สหรัฐฯ	 น�าเรือด�าน�้าขนาด	 ๗,๕๐๐	 ตัน	 มาร่วมฝึก 
กับไทยเร็ว	ๆ	นี้	ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน	-	There	 
was	 no	 problem	 	 เรือด�าน�้าที่จะจัดหาขนาด 
๒,๐๐๐	 ตันเท่านั้นเอง”	 ซึ่งงบประมาณทหารผ่านสภา 
ไปได้	 ก็คงหมายความว่าคงจะได้เรือด�าน�้าจากจีน	 
๒	ล�า?	(ชื่อ	Santi	น่าจะชื่อไทย	สันติ)	
 การอภิปรายของคุณ	สันติฯ	 (Santi)	 เรื่องเรือด�าน�้า 
ในรัฐสภา	 น่าแปลกใจที่ท่านรู้เรื่องเรือด�าน�้าที่ทหารเรือ
บางคนยังไม่รู้เลย	 ถ้าท่านสันติฯ	 รู้เรื่องเรือด�าน�้าสหรัฐ 
อเมริกามาวางทุ่นระเบิดถึงแนวเกาะล้าน	 เกาะคราม	 
ก้นอ่าวไทย	และจม	เรือหลวงสมุย	ที่ก�าลังบรรทุกน�้ามัน	 
๒,๐๐๐	 ตัน	 จากสิงคโปร์มาเลี้ยงกรุงเทพฯ	 ใกล้ฝั ่ง 
นราธิวาส	 และกรณีเรือด�าน�้าอังกฤษในอันดามันที่ท�าให้
การคมนาคมทางทะเลชะงักในระหว่างสงครามโลก 
ครั้งที่สอง	ฯลฯ	ท่านก็คงน�าเรื่องไปอภิปรายในสภาเพิ่ม
น�้าหนักในเรื่องที่อภิปราย	 แล้วงบประมาณทางทหาร 
ได้ผ่านรัฐสภาไปโดยที่เรือด�าน�้าติดผ่านไปด้วย
	 งบประมาณของกองทพัเรือทีต้่องได้รบัการพิจารณา
และผ่านจากรัฐสภา	 มีมาตั้งแต่ประเทศชาติเริ่มเป็น 
ประชาธิปไตย	 กล่าวคือในปี	 พ.ศ.๒๔๗๘	 รัฐสภา 
ได้ออกพระราชบัญญัติ	 “บ�ารุงก�าลังทางเรือ”	 ท�าให้ 
กองทัพเรือได้เรือปืนหนัก	 เรือสลูป	 เรือตอร์ปิโดใหญ่/
เล็ก	 เรือด�าน�้า	 เรือวางทุ ่นระเบิด	 และเรือล�าเลียง 
จากประเทศญี่ ปุ ่นและอิตาลี 	 ในป ี 	 พ.ศ.๒๔๗๙	 
มีพระราชบัญญัติ	 “บ�ารุงก�าลังกองทัพสยาม”	 เป็น 
งบประมาณ	๒๔	 ล้านบาท	 ในเวลา	 ๕	 ปี	 ซึ่งแบ่งเป็น
ของกองทัพบก	๖	ล้าน	กองทัพเรือ	๑๒	ล้านบาท	และ
กรมอากาศยาน	(ต่อมาเป็นกองทัพอากาศ)	๖	ล้านบาท	

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖
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พ.ศ.๒๔๗๙	 ผู้สนับสนุนกองทัพเรือในรัฐสภา	 ย่อมถือ 
ได้ว่ารูเ้รือ่ง	ทะเล	เรอืรบ	ประโยชน์ของทะเลต่อประเทศชาติ	 
และเป็นผู้หวังดีต่อกองทัพเรือ	 โดยยึดเอาความมั่นคง	
มัง่คัง่	ของชาตเิป็นทีต้ั่ง	และถอืได้ว่าเป็น	“เพือ่นทหารเรอื”  
ผู้สนับสนุนทหารเรืออย่างไม่ต้องสงสัย	
	 ปรากฏการณ์เสมือนเพื่อนทหารเรือปรากฏข้ึน 
ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 	 ๖	 ระหว่างสงครามโลก 
คร้ังที่หน่ึง	 (พ.ศ.๒๔๕๗	 -	 พ.ศ.๒๔๖๑)	 “ราชนาวีไทย 
เวลานั้นมีเรือปืน	 และเรือตอร์ปิโดขนาดย่อม	ทหารเรือ 
ของเราเดินเรือดูแลเรือได้เป ็นอย่างดี	 ในสงคราม 
คราวน้ัน	 พระเจ้าอยู ่หัวทรงเห็นว่าเรือลาดตระเวน 
ล�าหนึ่งของเยอรมันชื่อเอมเดน	 (Emden)	 แสดง 
ความกล้าหาญเก่งกาจมาก	 เดินทางไกลตามล�าพัง 
มาทางตะวันออก	 จนถึงเข้ายิงเกาะปีนังของอังกฤษได ้
พระเจ้าอยู ่หัวคงจะตั้งพระทัยอยู ่แต่แรกว่า	 วันหนึ่ง 
จะต้องประกาศสงครามเข้าร่วมกับสัมพันธมิตร	 ถ้าไทย 
เรามีเรือลาดตระเวนเช่นเรือเอมเดนล�าหนึ่ง	 แสดงความ 
สามารถคล้าย	 ๆ	 กัน	 ก็จะน�าช่ือเสียงและเกียรติคุณ 
มาสู ่ เมืองไทย	 แต ่ เพราะรัฐบาลไม ่มี เ งินพอที่จะ 
ซ้ือเรือลาดตระเวน	 จึงโปรดให้ต้ังราชนาวีสมาคม  
ขึน้เพือ่จะจดัการเรีย่ไรเงนิ	อนัเป็นความคดิทีด่	ี(เจ้าชวีติ,	 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์)	 ท�าให้
ประชาชนชาวไทยร่วมกันบริจาคเงิน	 เพื่อซื้อเรือรบมา

ไว้ป้องกนัประเทศ	ต่อมาพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หัว	 ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์	 จ�านวน	 
๘	หมื่นบาท	และมีพระบรมวงศานุวงศ์	ข้าราชการ	พ่อค้า 
ประชาชน	ร่วมบรจิาคเงนิซึอ้เรอืรบเป็นอนัมากจนได้เงนิ 
ถึง	๓,๕๑๔,๖๐๔	บาท	จนปี	พ.ศ.๒๔๖๓	นายพลเรือโท 
พระเจ้าพี่ยาเธอ	 กรมหมื่นชุมพรเขตอุดมศักด์ิ	 (พระยศ 
ในขณะนั้น)	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	 
ไปจัดหาซื้อเรือรบยังทวีปยุโรป	 ปรากฏว่าพระองค์ได้
เสด็จฯ	 ไปทรงเลือกซื้อเรือรบที่ประเทศอังกฤษ	 และ 
ทรงเลือกซื้อเรือเรเดียนท์	 ซึ่งเป็นเรือประเภทพิฆาต
ตอร์ปิโดอันเหมาะสมกับประเทศไทย	 เม่ือทรงซื้อเรือ
และตรวจรับเรียบร้อยแล้ว	จึงทรงน�าเรือรบล�านี้	ซึ่งก็คือ	
เรือรบพระร่วง	 เดินทางจากอังกฤษมาสู่ประเทศไทย	
โดยสวัสดิภาพ	เมื่อวันที่	๗	ตุลาคม	พ.ศ.๒๔๖๓	(วารสาร
หลักเมือง	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๕๕๗)

เรือพระร่วง

เข็มราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม รุ่นแรก 
ด้านหลังสอดแพรแถบสีแดง

เข็มราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม รุ่น ๒ 
ด้านหลังเปลี่ยนสีแพรแถบเป็นธงไตรรงค์
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๓	ล�า	 (ชุดราชฤทธิ์)	จากอิตาลี	 ในระหว่าง	พ.ศ.๒๕๑๖	
ถึง	 พ.ศ.๒๕๒๓	 อันเป็นการแน่นอนท่ีเป็นงบประมาณ 
ทางทหารซึ่งมาจากรัฐสภาอันต้องมีสมาชิก	 “เพื่อน
ทหารเรือ” สนับสนุน	หลังจากนั้นระหว่าง	พ.ศ.๒๕๓๔	
ถึง	 พ.ศ.๒๕๔๐	 ก็มีการใช้งบประมาณจัดหาเรือฟริเกต	 
๖	 ล�าจากจีน	 และเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์	 ๑	 ล�า	 
จากสเปน	ที่เพื่อนทหารเรือในสภายกมือให้เช่นกัน
	 สมาชิกรัฐสภาผู ้สนับสนุนทหารเรือ	 นับต้ังแต่ 
พระราชบัญญัติบ�ารุงก�าลังทางเรือ	 พ.ศ.๒๔๗๘	 ใน 
สมัยรัชกาลที่	 ๘	 จนถึงการได้เรือฟริเกต	 เรือยนต์เร็ว 
โจมตี	 และเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์	 ในสมัยรัชกาล 
ที่	๙	จนกระทั่งการได้เรือด�าน�้าจากจีนในรัชกาลปัจจุบัน	
ตามที่ท่านสันติฯ	 ได้อภิปรายในรัฐสภา	 ย่อมถือว่าเป็น	
“เพ่ือนทหารเรือ”	 ระดับผู้มีศักยภาพท่ียิ่งมีจ�านวนมาก 
ก็ย ่อมสนับสนุนทหารเรือได ้มากในการนิติบัญญัต	ิ 
ท้ังนี้การเป็นเพื่อนทหารเรือตามความรู ้สึกก็เป็นไป 
อย่างเลื่อนลอย	 สมควรให้เป็นไปอย่างเป็นทางการ	 
ด้วยการมอบเครื่องหมายทหารเรือที่เหมาะสม	 เช่น	 
เข็มราชนาวิกสภา	 ให้ท่านเหล่านี้	 ทหารเรือมีงานที่เชิญ
คนข้างนอกอย่างงานวันกองทัพเรือ	 งานวันสดุดีวีรชน 
กองทัพเรือ	 ฯลฯ	 ก็ควรเชิญท่านมาด้วย	 หากมีเพื่อน
ทหารเรือมากท่านในรัฐสภา	 เร่ืองอย่างพระราชบัญญัติ
บ�ารุงก�าลังทางเรืออย่างเรือด�าน�้าจากจีน	ฯลฯ	ก็น่า	Bon	
Voyage
	 นับจากการจัดตั้ง	“ราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม”	
ที่ เชื้อเชิญประชาชนเป็นเพื่อนทหารเรือสนับสนุน 
จนทหารเรือได้เรือหลวงพระร่วงเข้าประจ�าการ	 ในสมัย
รัชกาลที่	 ๖	 ก็ไม่มีสมาคม	 หรือชมรมอื่นใดมาทดแทน	 
การได้เรือมาหลังเรือหลวงพระร่วงในสมัยรัชกาลท่ี	
๗	 ๘	 ๙	 ก็ได้มาโดยพระราชบัญญัติ	 หรืองบประมาณ
ทางทหารจากรัฐสภา	 ซึ่งสมาชิกรัฐสภามากท่านคงได้
อภิปรายสนับสนุนการจัดหาเรือ	 แต่หากถามว่าท่าน 
เหล่านั้นเป็นใครบ้างคงตอบได้ยาก	 ซึ่งเวลานี้ตอบได ้
รายเดียวคือ	ท่านสันติฯ ต่อจากท่านสันติฯ คงมีอีก  
ที่ทหารเรือเองควรบันทึกไว้ตลอดไป	 ว่าท่านเหล่านั้น

 ปรากฏว่า	 ผู้ด�าเนินการเร่ียไรเงินก็คือ	 “ราชนาว ี
สมาคมแห่งกรุงสยาม”	 ที่เอกชน	 โดยหม่อมราชวงศ์	 
ลพ	สุทศัน์	น�าความกราบบงัคมทลูขอต้ังสมาคมเรีย่ไรเงนิ
ซ้ือเรือ	 และได้รับพระราชทานนามสมาคมดังกล่าวแล้ว 
ผู้บริจาคเงินตามเกณฑ์จะได้รับ	 “เข็มราชนาวีสมาคม
แห่งกรงุสยาม” เป็นเขม็เงนิ	รปูช้างปาลไิลยก์นัง่แนบฝ่ังน�า้	
งวงชหูม้อน�า้	ส�าหรบัตดิกบัหน้าอกเสือ้หรอืสไบ	เริม่ออกใช้ 
เมือ่วนัที	่๑	ธนัวาคม	พ.ศ.๒๔๕๘	บคุคลทัว่ไปสามารถเข้าเป็น 
สมาชิกสมาคม	 “ได้ตามอัธยาศัย	 โดยไม่ต้องทูลเกล้าฯ 
ขอพระบรมราชานุญาต”	 ก็ถือได้ว่าผู้สนับสนุนทหารเรือ 
หรือเพื่อนทหารเรือมีมาต้ังแต่สมัยรัชกาลที่	 ๖	 ซึ่ง
สนับสนุนกันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม	 หลังจาก 
เรอืหลวงพระร่วงเข้าประจ�าการแล้ว	ราชนาวสีมาคมแห่ง 
กรุงสยามก็สลายไปโดยปริยาย	 และการบริจาคเงินซื้อ
เรือรบโดยสาธารณชนก็ไม่เกิดขึ้นอีก	 แต่เกิดโดยการ 
ที่ รัฐสภาอนุมัติการจัดหาซื้อเรือดังพระราชบัญญัต	ิ 
พ.ศ.๒๔๗๘	และ	พ.ศ.๒๔๗๙	ดังกล่าวแล้ว	ซึ่งเรือต่าง	ๆ 
จัดหาจากประเทศญี่ปุ ่น	 และอิตาลีอันประกอบด้วย 
เรือปืนหนัก	 เรือตอร์ป ิโดใหญ่และเล็ก	 เรือด�าน�้า	 
เรือทุ่นระเบิด	 และเรือล�าเลียง	 โดยเรือเหล่าน้ีได้ใช้ใน 
กรณีพิพาทกับอินโดจีนของฝรั่งเศส	และในสงครามโลก
ครั้งที่สองอย่างคุ้มค่า
	 ภายหลังสงครามโลก	 ครั้งที่สอง	 ได ้กู ้ยืมเงิน
จากสหรัฐอเมริกา	 และอังกฤษไปเลือกซื้อเรือใช้แล้ว 
หลังสงครามของทหารเรือสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ
จอดอยู่ท่ีฟิลิปปินส์และสิงคโปร์	 เป็นเรือทุ่นระเบิดท้ัง
ระยะไกล	ระยะใกล้	เรือปราบเรือด�าน�้า	(PC)	เรือยกพล 
ขึ้นบกทั้งขนาดใหญ่และเล็ก	 ในช่วง	 พ.ศ.๒๔๙๔	 -	 
พ.ศ.๒๕๑๙	 ได ้รับความช ่วยเหลือทางทหารจาก
สหรัฐอเมรกิา	มเีรอืพฆิาต	เรอืคอร์เวต	และเรือยกพลขึน้บก	
(รุ่นเรือปิ่นเกล้า	 เรือตาปี	 เรืออ่างทอง)	อันเป็นช่วงเวลา 
ที่การจัดหาเรือโดยการอนุเคราะห์จากพันธมิตร	การยืน
ด้วยขาของตนเองอีกคร้ัง	 เร่ิมจากการจัดหาเรือฟริเกต 
(เรอืหลวงมกฎุราชกมุาร)	จากองักฤษ	และเรือยนต์เรว็โจมตี	 
๓	ล�า		(ชุดปราบปรปักษ์)	แล้วตามด้วยเรือยนต์เร็วโจมตี	
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แล้วยิงนัดดินได้	 มีการยิงปืนถวายสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	 (พระยศขณะนั้น)	 ทอดพระเนตรในเดือน
มกราคม	 พ.ศ.๒๕๔๕	 ท่ีป้อมพระจุลจอมเกล้า	 ซ่ึง 
ไม่ทราบว่ามีการยิงภายหลังจากนั้นหรือไม่	และปัจจุบัน
ยังลุกขึ้นยิงได้หรือเปล่า
	 ปรากฏการณ์	“เพ่ือนทหารเรือ”	 ปรากฏข้ึนแล้ว 
ในรฐัสภาเมือ่มกีารอภปิรายสนบัสนนุการมเีรอืด�าน�า้ของ
ทหารเรือ	ซึ่งไม่ทราบว่าจะเกิดเรื่องดี	ๆ	เช่นนี้อีกเมื่อใด 
หรือไม่	 แต่เพื่อนทหารเรือโดยทั่วไปเกิดขึ้นได้เสมอ	 
หากทหารเรือเองมนีโยบายเพือ่นทหารเรือจากประชาคม
ของประเทศ	 โดยทะเลกว้างใหญ่ไพศาล	 เรือที่บรรจุคน 
ได้มาก	 สัญลักษณ์ตราสมอเรือ	 เส้ือแบบกะลาสี	 ฯลฯ	 
ที่ชินตาคนทั่วโลก	 เป็นข้อได้เปรียบตามธรรมชาติของ
ทหารเรือในการแสวงหาเพื่อนทหารเรือ	 อันควรต้องมี
แหล่งด�าเนินการคล้ายราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม 
ในสมัยรัชกาลท่ี	 ๖	 อย ่าง	 Navy	 League	 ใน 
ต่างประเทศ	 โดยหน่วยงานเก่ียวกับ	 “กิจการพลเรือน”	
อาจด�าเนินการไปรื้อฟื ้น	 “ราชนาวีสมาคม”	 ข้ึนมา 
อีกครั้งหนึ่ง
	 ขอให้ผู้ช่วยทูตทหารเรือ	 ณ	 ต่างประเทศทุกแห่ง 
หาข้อมูลของ	Navy	League	ในประเทศที่ตนประจ�าอยู่
มาสรุปเป็น	 Royal	 Thai	 Navy	 League	 ท่ีจะมีความ 
มุ่งหมาย	 และวัตถุประสงค์ของลีก	 การจัดหน่วยลีก	 
ความสัมพันธ์กับกองทัพ	 ผู ้ด�าเนินการ	 สมาชิกภาพ	 
ฯลฯ	 เป็นลีกท่ีเหมาะสมกับทหารเรือไทย	 โดยชมรม 
เพื่อนทหารเรือปัจจุบันมาผนวกเข้าด้วยกัน	 และมี 
สาขาลีกตามฐานทัพ	 และสถานีทหารเรือต่าง	 ๆ	 ใน 
อ่าวไทย	 และทะเลอันดามันให้แพร่หลายไป	 ลีกชื่อ	 
“ราชนาวีสมาคม”	ก็ดูจะขลังดี	

อภิปรายเรื่องใด	ประเด็นใดก็เป็นประโยชน์แก่ทหารเรือ
	 นอกจากเพื่อนทหารเรือในรัฐสภาแล้ว	 มีหลาย
ประเทศที่มีสมาคมหรือสโมสร	 หรือชมรมเรียกว่า	 
Navy	League	อย่างในสหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	แคนาดา	
เยอรมัน	สิงคโปร์	ฯลฯ	ที่ประชาชนสนใจ	สนับสนุนเป็น
สมาชิก	และร่วมกิจกรรมกับทหารเรือ	บางแห่งมีการฝึก 
สมุทรเสนาแก่เด็ก	 ๆ	 ลงเรือไปดูการปฏิบัติงานในเรือ	 
ที่ส�าคัญ	 การจัดตั้งลีก	 ตั้งอย่างเป็นทางการ	 เช่น	 Navy	
League	สหรฐัอเมรกิา	ต้ังโดยการริเร่ิมของประธานาธิบดี	
รสูเวลท์(Theodore	Roosevell)	ใน	พ.ศ.๒๔๔๕	เป็นต้น	
งานของลีกอย่าง	 League	of	Canada	มีการฝึกสมุทร
เสนา	 (Sea	 Cadets)	 และให้ความรู้ทางสมุททานุภาพ 
แก่สมาชิกและสาธารณชน	ซึ่งลีกในต่างประเทศปัจจุบัน 
มีความมุ่งหมายต่างจากราชนาวีสมาคมแห่งกรุงสยาม
ที่มุ่งในการจัดหาเรือรบ	 แต่ก็เป็น	 “เพื่อนทหารเรือ”	
เหมือนกัน

ปืนเสือหมอบ

	 ปัจจุบัน	 “ชมรมเพื่อนทหารเรือ”	 ในเมืองไทย 
ทีท่ราบว่าท่านประธานชมรมเป็นวศิวกร	และท่านมส่ีวน
ในการซ่อมท�า	“ปืนเสือหมอบ”	กระบอกหนึ่งในจ�านวน	
๑๐	 กระบอก	 ที่จัดหาโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์	
พระบรมวงศานุวงศ์	 ข้าราชบริพาร	 ข้าราชการ	 และ 
ประชาชนในสมัยรัชกาลที่ 	 ๕	 (ป ัจจุบันป ืน	 ๗	 
กระบอกอยู่ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า	และปืน	๓	กระบอก	 
อยู่ที่ป้อมผีเส้ือสมุทร)	 ให้ปืนสามารถ	 “ลุกขึ้นยืน”	 

75นาวิกศาสตร์
ปีที่ ๑๐๓  เล่มที่ ๑๐  ตุลาคม ๒๕๖๓


